



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลื่อนำเสนอ : มติชน ,ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย, NBT, Thaipbs, ทีวีทุกช่อง

-เสนอ นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก สธ. แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่าจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ รักษาใน รพ. 11 ราย กลับบ้านแล้ว 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 43 ราย อาการหนัก 1 ราย ทำให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 17 ของโลก ขณะที่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 3,680 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 2,175 ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 92,321 ราย เสียชีวิต 3,137 ราย

-ด้าน นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงประเด็นหน้ากากอนามัยว่า หากประชาชนร่วมมือจัดหาหน้ากากผ้าคนละ 3 ชั้น มาสวมใส่พร้อมซัก สับเปลี่ยนในแต่ละวัน ก็จะเพียงพอกับความต้องการ เท่านั้นก็จะทำให้ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่ขาดแคลน และเพียงพอแก่บุคลากรสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต้องใช้

ลื่อนำเสนอ : เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ,มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์ข่าวสด ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 ข่าวหุ้น เว็บสนุก สปริงนิวส์ nationweekend TNN เว็บไซต์แนวหน้า ThaiPBS

- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยกำหนดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน จากสถานพยาบาล มีผลบังคับใช้ 5 มี.ค.63

ลื่อนำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่ามีการหารือกับบริษัทประกันเพื่อทำประกันสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้มอบประกันสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ สถาบันบำราศนราดูร ฟรี และกรมการแพทย์เตรียมกองทุนไว้ให้บุคลากรแล้ว และนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้ดูแลบุคลากรทางการแพทย์อย่างดี เมื่อวันที่ 3 มี.ค. การของบกลางจากกรม.พันกว่าล้านบาท ซึ่งรวมเรื่องค่าเสี่ยงภัย ค่าประชาสัมพันธ์ ถึงความตระหนักเกี่ยวกับภัยของโรคนี้ด้วย

ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-เสนอข่าว กรมอนามัย เผยผลสำรวจออนไลน์เรื่องการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุกลุ่มนักเรียน ร้อยละ 74.2 รับรู้ผลกระทบจากโรค โดยร้อยละ 90.8 ใส่หน้ากากอนามัย และร้อยละ 95.7 มีการล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ลื่อนำเสนอ : คมชัดลึก

-กล่าวว่า กรม สบส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพสำหรับ อสม. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ โดย พี่น้องชาว อสม. ได้รับฟังการบรรยายพิเศษถึงบทบาทในการป้องกัน เฝ้าระวัง และความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

ลื่อนำเสนอ : มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์

-กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.ขอบคุณ CPF ที่แสดงความประสงค์ขอเป็นในการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทย ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" ด้วยการมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย อร่อย หลากหลายเมนูให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวัง

ลื่อนำเสนอ : มติชน สยามรัฐ คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่ สธ.แจ้งต่อสื่อมวลชนเมื่อเย็นวันที่ 3 มีนาคม ว่า จะออกประกาศประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย ฉบับใหม่ เนื่องจากขอแก้ไขข้อมูลจำนวนประเทศว่า สงสัยว่าเอกสารประกาศดังกล่าวออกไปได้อย่างไร เพราะตนยังไม่ได้ลงนาม และยังไม่ได้ส่งออกจากห้อง ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น ส่วนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงประกาศเพิ่มหรือลดจำนวนประเทศหรือไม่ นั้น ขอกลับไปคิดดูก่อน ส่วนกรณีปิดเฟซบุ๊กชื่อ "Anutin Charnvirakul" นั้น เนื่องจากลูกชายอยากให้พักผ่อน ลูกชายอยากให้พักผ่อน

มีรายงานแจ้งว่า ประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเพื่อเตรียมประกาศมี 4 ประเทศ ได้แก่ จีน อิตาลี อิหร่าน และเกาหลีใต้

การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลื่อนำเสนอ :ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก มติชนออนไลน์ โลกวันนี้ออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ คมชัดลึก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก thebangkokinsight nationweekend TNN จส.100 สปริงนิวส์</p> <p>-กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาตรการเร่งด่วน 14 ข้อ สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลงนามคำสั่งตั้ง "ศูนย์ข้อมูลโควิด-19" ให้มี "ผอ." ขึ้นตรงกับ "นายกฯ" คอยประสานดูแล รับเรื่อง ช่วยเหลือ ฝ่าระงับการติดเชื้อ รับบริจาค หนุนภารกิจ โดยให้รายงานความคืบหน้าทุกวัน และให้ใช้งบประมาณจากงบของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการ</p>	
<p>สื่อแนะนำ : ไอเอ็นเอ็น สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-กล่าวว่า นายแพทย์ ติปพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงประสานงานแต่ละกระทรวง ไม่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันเตรียมหาวิธีว่าจะสามารถใช้งบประมาณของกองทุนผู้ประสบสาธารณสุขได้หรือไม่ ซึ่งหากใช้ได้จะนำมาจัดซื้อหน้ากากอนามัย ทั้งนี้เงินกองทุนป้องกันโควิด-19 ที่จะหักเงินเดือนของรัฐมนตรี เพื่อสมทบทุน ขณะนี้ยังไม่มีการคุยในรายละเอียด</p>	
<p>สื่อแนะนำ : มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก nationweekend</p> <p>-กล่าวว่า นายแพทย์ ติปพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งประสานทาง กรมการคำภายใน เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยนำไปแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ขณะเดียวกันมีแนวคิดว่าจะซื้อวัตถุดิบเพื่อให้พระและสามเณรจัดทำกันเอง</p>	
<p>สื่อแนะนำ : มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ thestandard สำนักข่าวไทย</p> <p>-กล่าวว่า ก.มหาดไทย ร่วมกับสธ. ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา (covid-19) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองสำหรับประชาชน ซึ่งการอบรมดังกล่าว ใช้งบประมาณของอปท. อบรมให้แก่บุคลากรอปท. กลุ่มสตรี จิตอาสา อสม. ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ประชาชนที่สนใจ โดยการอบรมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2563 นี้</p>	
<p>สื่อแนะนำ : กรมประชาสัมพันธ์ 77kaoded เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-กล่าวว่า สสจ.ระนอง สสจ.เพชรบูรณ์ สสจ.ยโสธร ร่วมกับ อสม. รวมทั้งจิตอาสาทางการแพทย์ จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่</p> <p>-กทม. เปิดโครงการสอนทำหน้ากากผ้า ด้วยตนเองแบบง่ายๆ โดยเปิดอบรมฟรี เวลา 10.00 น. ในวันราชการ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และที่ศูนย์ฝึกอาชีพ 4 ศูนย์</p> <p>-สำนักพุทธพิชฌุโลก นำพระสงฆ์จาก 9 อำเภอร่วมทำหน้ากาก ชนิดผ้าธรรมดาดำและจีวรพระ ทั้งออกแบบ-ตัดและเย็บใช้เอง</p>	
<p>สื่อแนะนำ : มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ช่องone31</p> <p>-กล่าวว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งการลงไปให้คณะกรรมการประจำสภาทุกคณะงดการเดินทางไปต่างประเทศเป็นการชั่วคราว แต่ถ้าไปต่างประเทศในส่วนตัวก็เป็นสิทธิทำได้ ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่นในการทำงานบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งหมด ว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ได้เป็นอย่างดี</p>	
<p>สื่อแนะนำ : เดลินิวส์ คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง จะเสนอกรม.เพื่องบประมาณหลายแสนล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งร้านค้า โรงงาน ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว ลูกจ้าง แรงงาน พนักงานประจำ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงอาชีพอิสระที่ถูกเลิกจ้าง ไม่มีงานทำหรืออยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นรายเดือน เดือนละ 1-2 พันบาท นอกจากนี้ยังมีมาตรการดูแลเจ้าของธุรกิจ ไม่ให้เลิกจ้างลูกจ้างแรงงาน รวมถึงการขยายเวลายื่นภาษีนิติบุคคล ออกสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ</p> <p>- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนองบกลางปี 63 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการกิน พัก เที่ยว โดยแจกเงินทุนตั้งแต่นั เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศคนละ 1 พันบาท</p>	
<p>สื่อแนะนำ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออกประกาศงดอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬาผามวยเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการเป็นอย่างอื่น ตามมาตรการ ระยะเร่งด่วน 14 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี</p>	
<p>สื่อแนะนำ : มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว หมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพเชื้อโรครบบริเวณมือ แนะนำล้างมือนานเท่ากับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ 2 รอบ</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.แรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ขอกลับประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน สยามรัฐ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์ เว็บกระปุก ไอเอ็นเอ็น เนชั่นทีวี ศูนย์ข่าวแปซิฟิก newtv. จส.100 thebangkokinsight TNN ทีวีทุกช่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ล่าสุด จากนั้นจึงจะหารือมาตรการรองรับแรงงานที่จะเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ว่าจะมีมาตรการอย่างไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนและสังคมโดยรวม เพราะไม่ว่าจะเป็นใครรัฐบาลก็ต้องดูแล</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. ระบุว่า สธ.ได้มีการจัดทำแผนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องดูว่าแต่ละหน่วยงานเตรียมการอย่างไรบ้าง เพื่อประสานขอความร่วมมือกับทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นโจทย์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ต้องใช้เวลาดำเนินการและวางแผนให้รอบคอบ ขณะนี้ได้มีการประสานกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ยึดระยะเวลาให้คนไทยที่จะกลับมาต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ก่อน 14 วัน แล้วค่อยให้ขึ้นเครื่องกลับมาที่ประเทศไทย โดยก่อนขึ้นเครื่องต้องวัดไข้ก่อน ซึ่งประสานสายการบิน ถ้ามีไข้ก็ไม่ให้ขึ้นเครื่อง ส่วนที่เข้ามาได้ เมื่อมาถึงไทยแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ที่รัฐจัดทำให้อีก 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจกับสังคม ยืนยันว่ามีแพทย์ บุคลากร และเครื่องมือแพทย์รองรับแน่นอน เพราะไม่ได้กลับมาคนเดียว ทั้งนี้ สธ.เตรียมออกมาตรการ กักพื้นที่ผู้ที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มแรงงานจะต้องถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเลือกสถานที่กักตัวที่เหมาะสม และ ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การควบคุมการป้องกันมีขั้นตอนและกระบวนการ ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะเดียวกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีน หากพบว่ามีไข้ จะแยกกักที่ รพ. และเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัยพิสูจน์ทราบว่าเป็นเชื้อโควิด -19 หรือไม่ รวมไปถึงดูแลรักษาและตัดวงจรในการแพร่ระบาด ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการใช้ ในกรณีเดินทางกลับมา 2 เมืองในเกาหลีใต้ คือ แทกู กับคยองซัง จะถูกกักตัว 14 วันในพื้นที่จัดพิเศษตามที่รัฐบาลกำหนด ส่วนกรณีเดินทางมาจากเมืองอื่น จะส่งกลับไปยังภูมิลำเนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ นพ.สสจ. จะเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สธ. กล่าวว่า กรณีมีน้อยจากการคัดกรองที่สนามบินพบมีไข้ จำนวน 19 ราย ซึ่งผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ทุกคนไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดทุกราย โดยให้เฝ้าระวังตัวเองที่บ้าน จนครบ 14 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามอาการทุกวัน</p> <p>-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ทุกเหล่าทัพ ได้เตรียมการสนับสนุน โดยได้นำพื้นที่พักทหาร จัดเตรียมเป็นพื้นที่ควบคุมโรคในพื้นที่ต่างๆของภูมิภาค สนับสนุนในการควบคุมและติดตามเฝ้าระวัง ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทหารและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ สนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อขั้นต้น พร้อมทั้ง จัดชุดแพทย์ทหาร สนับสนุนการคัดกรองในพื้นที่ด่านชายแดน โดยจะคงความเข้มการทำงานร่วมกับ สาธารณสุข และส่วนราชการอื่นๆในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รรมว.คมนาคม เตรียมรองรับ ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ คนไทยและคนเกาหลี ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จะจัดหลุมจอดแยกที่เข้ามาจากเกาหลีใต้ เพื่อผ่านการคัดกรอง และกรณีพบมีอาการป่วยมีไข้ทาง สธ. จะดำเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ส่วนกรณีไม่มีอาการป่วยไม่มีไข้จะจัดรถส่งกลับภูมิลำเนา นอกจากนี้ ทอท.ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ ชื่อ-สกุล สนามบินต้นทาง สนามบินที่แวะเปลี่ยนเครื่อง หมายเลขที่นั่งของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดและการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูง</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน ไทยรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยข้อมูลในระบบศูนย์ทะเบียนคนหางาน มีแรงงานไทยที่รายงานตัวกลับประเทศ กับทาง ตม.เกาหลี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2563 จำนวน 4,727 คน โดยปัจจุบันมีผู้รายงานตัว ที่อยู่ระหว่างรอ ตม.พิจารณาประวัติและรอเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 1,181 คน</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน ไทยรัฐ newtv. สปริงนิวส์</p> <p>-กล่าวว่า พ.ต.อ.เชิงธรณ ริมผดี รองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า กลุ่มคนไทยลักลอบทำงานในประเทศเกาหลีเดินทางกลับไทยอีก 158 ราย ตรวจพบเข้าข่ายต้องสงสัยและมีไข้ 17 ราย เจ้าหน้าที่ฯ นำส่งรพ.รามธิบดีตรวจอย่างละเอียดเบื้องต้นผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อ เนื่องจากมีไข้สูง แต่แพทย์ยังคงขอให้อยู่รับการรักษาและเฝ้าดูอาการต่อ ส่วนแรงงานที่กลับมาแต่ไม่มีไข้ 146 คน ได้ให้กลับไปกักตัวและเฝ้าดูอาการตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วันตามมาตรการควบคุมโรค</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว รายงานข่าวจากกรมการจัดหางาน แจ้งว่า จากสถิติคนไทยที่อยู่เกินกำหนด 90 วัน หรือ Over Stay ในเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด ดังนี้ 1.อุดรธานี 2.อุบลราชธานี 3.เชียงใหม่ 4.เชียงราย และ 5.นครศรีธรรมราช ส่วนตัวเลขแรงงานไทยที่ถูกส่งกลับจากเกาหลีใต้เข้าเมืองไทยวันที่ 3 มี.ค. พบว่าอันดับ 1.นครราชสีมา 2.เชียงราย 3.ขอนแก่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4.พะเยา 5.เชียงใหม่ 6.หนองคาย และ 7.นครสวรรค์ อุดรธานี ชลบุรี ซึ่งกรมการจัดหางานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดดังกล่าวลงไปตรวจสอบแล้ว</p> <p>ลื่อนำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม กล่าวถึง กรณีที่มีการเรียกร้องให้นำค่าไล่อีเอ็ม (EM) มาใช้กับกลุ่มผีน้อย ว่า คงต้องเสนอให้ สธ.ไปหารือกับสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่มีค่าไล่อีเอ็ม เนื่องจากค่าไล่อีเอ็มของกระทรวงยุติธรรมถูกยกเลิกสัญญา</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มแรงงานไทยในเกาหลีต้องการกลับประเทศไทยจำนวนมากหลายพันคน ในเพจ “1412 Cardiology” โพสต์ว่า ระบุ สุดท้ายก็ผลึกภาระมาให้ หมอ พยาบาล ช่วยคัดกรอง ซึ่งการดูแลผู้ป่วยทุกวันนี้นักหนักอยู่แล้ว อุปกรณ์พื้นฐาน หน้ากากอนามัยยังมีให้ไม่พอ ทั้งนี้ โพสต์นี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก พร้อมกับคอมเมนต์ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป พร้อมขอให้หน่วยงานรัฐบาลเข้ามาจัดการปัญหานี้อย่างถูกวิธี</p>	
<p>2.การขาดแคลนหน้ากากอนามัย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : คมชัดลึก newtv</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. ได้รับรายงานจากสถานพยาบาลทั่วประเทศยืนยันว่า ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัยมีเพียงพอต่อการใช้งาน และในอนาคตสถานการณ์จะดีขึ้น เพราะทางพล.รับทราบปัญหา และยืนยันจะจัดหาเพิ่มเติมให้</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สธ. แถลงว่า จากการที่ สธ.ได้มอบหมายให้ทั้ง 12 เขตสุขภาพสำรวจปริมาณหน้ากากอนามัยสำหรับให้ บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในสถานพยาบาลนั้น พบว่าเขตที่มีน้อยสุดอยู่ 1.7 แสนชิ้นต่อเขต ส่วนที่มีมากที่สุด 1.5 ล้านชิ้นต่อเขต โดยรวมแล้วข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ทั่วประเทศมีประมาณ 8 ล้านชิ้น สำหรับให้บุคลากรในโรงพยาบาลใช้อีกทั้งวันที่ 10 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม ออก. ที่ทำหน้าที่จัดหาหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลได้จัดหาเพิ่มได้ต่ำสุด 5 หมื่นชิ้นต่อวัน และสูงสุด 5 แสนชิ้นต่อวัน เฉพาะวันที่ 3 มีนาคม ได้ 1.9 แสนชิ้น จะมีการบริหารจัดการให้ โรงพยาบาลต่อไป</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้จัดชุดติดตามช่องทางการขายหน้ากากอนามัยว่าเกิดปัญหา มาได้อย่างไร เพราะปริมาณที่ พล. สรุปรายงานมาขณะนี้ผลิตได้ประมาณวันละ 1 ล้านชิ้น หากจำหน่ายตามช่องทางและร้านค้าตามปกติจริงก็ไม่มีปัญหา และส่วนหนึ่งแบ่งให้กระทรวงสาธารณสุขไปใช้ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และบางส่วน นำไปจำหน่ายในร้านค้าของ ออก. รวมประมาณกว่า 3 แสนชิ้น ที่เหลือ 7-8 แสนชิ้นหายไปอยู่ที่ไหน และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปดูความเป็นไปได้เรื่องขยายโรงงาน และจะหาวัสดุต้นทุนได้อย่างไร ทำเองได้หรือไม่</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรว.พาณิชย์ เผยว่า ขณะนี้มีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทั้งหมด 11 โรงงาน ทั้งประเทศกำลังการผลิต 36,000,000 ชิ้นต่อเดือน เฉลี่ยวันละ 1,200,000 ชิ้น ดังนั้น ศูนย์บริหารหน้ากากระวัง สธ. ร่วมกับพล.จะบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลที่สุด แต่มีสภาพปัญหาเกิดขึ้นบ้างคือ สัดส่วนที่ อย. และองค์การเภสัชฯ รับไปยังไม่สามารถกระจายไปให้ทั่วถึงได้ เช่น โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลอื่น ดังนั้นขอให้ สธ.เร่งเชิญโรงพยาบาลในทุกสังกัด มาหารือร่วมกับกรมการค้าภายใน เพื่อจัดสรรให้เกิดความสมดุล และในวันที่ 5 มีนาคม จะจัดขบวนรถโมบายออกจำหน่ายทั่วประเทศ ในราคา 2.50 บาทต่อชิ้น ชุดหนึ่ง 4 แผ่นราคา 10 บาท ส่วนกรณีที่มีผู้กักตุน จำหน่ายหน้ากาอนามัยเกินราคาดังนั้น กรมการค้าภายในร่วมกับตำรวจเศรษฐกิจ จับกุม ลอตใหญ่ และจะมีการดำเนินการต่อไป</p> <p>- กรร. ประชุมหารือเรื่องมาตรการบริหารจัดการ “หน้ากากอนามัย” รว.พาณิชย์นัดแถลงรายละเอียดวันนี้ (5 มี.ค.)</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : เนชั่นทีวี สปริงนิวส์</p> <p>-กล่าวว่า ภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย ยังคงเกิดขึ้น เห็นได้ชัดจากการรอเข้าคิวของที่ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ประชาชนบางราย ที่จำเป็นต้องใช้ ต้องรอคิวตั้งแต่ตี 4</p>	
<p>3.คุณภาพหน้ากากอนามัย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์ ลิปพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มี ส.ส.คนหนึ่งนำหน้ากากอนามัย มาแจกให้ประชาชน และมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้คุณภาพนั้น จะหารือกับ สคบ. เพื่อหาต้นตอว่าถ้าหน้ากากไม่ได้คุณภาพ นำมาขายได้อย่างไร</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ newtv. ช่องone31 ThaiPBS</p> <p>-กล่าวว่า นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันแจกหน้ากากอนามัยด้วยความบริสุทธิ์ใจ เตรียมแจ้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความเอาผิดคนขายฐานฉ้อโกง และจะขยายผลตรวจสอบไปยังโรงงานอื่นด้วย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภูวดี ตูจันดา หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย และโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา ฯ ระบุว่า กรณีมีการแชร์คลิป นำกระดาษทิชชูมาทำหน้ากากใช้ ขอย้ำว่าไม่แนะนำ ให้แชร์ข้อมูลนี้และทำตาม เพราะกระดาษทิชชูนั้น เกิดการประสานกันของเส้นใยเซลลูโลส จะมีช่องว่างอุดด้วยสารเติมแต่ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ อีกทั้งกระดาษทิชชูมีคุณสมบัติการดูดซับน้ำด้วย เมื่อมีละอองเข้ามาเกาะจะถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อกระดาษ นอกจากนี้กระดาษทิชชูบางชนิด มีการเติมสารฟอกขาวเพื่อช่วยให้สีดูขาวขึ้น หากใส่เป็นหน้ากากมีความอับชื้นเป็นเวลานาน อาจแพ้และเกิดการระคายเคือง และเส้นใยอาจหลุดจนสูดเข้าไปในปอดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้</p>	
<p>4. การเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-เชียงใหม่ จากกรณีโรงเรียนแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ปิดทำการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 63 เป็นเวลา 5 วัน ภายหลังจากตรวจพบเด็กนักเรียน จำนวน 17 คน ได้คลุกคลีกับผู้ปกครองที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงทางโรงเรียนจึงได้ทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่ ในที่ 4 มี.ค.63 เพื่อฆ่าเชื้อโรค เบื้องต้นยังไม่พบนักเรียนหรือผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส แต่เพื่อความปลอดภัยให้นักเรียนทั้ง 17 คน หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน ขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่ามีครูของโรงเรียน 1 คน มีอาการป่วยไม่สบาย ซึ่งได้ดำเนินการส่งตัวไปตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อ ตามขั้นตอนแล้ว</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. , รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย สาธารณสุขนิเทศเขตฯ 11 ได้เข้าตรวจกระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19 ของรพ.วชิระภูเก็ต ผลปรากฏว่าไม่พบข้อบกพร่อง ทุกกระบวนการไปเป็นตามมาตรฐาน การคัดแยกผู้ป่วย และสำหรับในส่วนของการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลยังมีความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ ทั้งชุด PPE ของแพทย์ผู้ดูแล และหน้ากากอนามัยยังมีความเพียงพอ</p>	
<p>5. การรับมือข้อต่อสังคม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : ไทยโพสต์ thebangkokinsight เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นักแสดงตัวประกอบ บินกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ลุยทำงานต่อ ไม่กักตัว ทำเอาชาวโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เกี่ยวกับการไปเที่ยวประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม</p>	
<p>Fake new</p> <p>ลื่อนำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ TNN จส.100 nationweekend</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.จันทบุรี แจงโซเชียลแชร์รถบรรทุกผลไม้ ไม่ได้เสียชีวิตเพราะติดเชื้อโควิด-19 ตามที่แชร์กันในโซเชียล แต่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นโรคหัวใจ อาจเป็นสาเหตุหลักทำให้โรคประจำตัวกำเริบจนเสียชีวิต วอนหยุดส่งต่อคลิปสร้างความเข้าใจผิดเกรงเกิดผลกระทบต่อประเทศโดยรวม</p>	
<p>ลื่อนำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) ดำเนินการสืบสวน จับกุม ปราบปราม ผู้ปล่อยข่าวปลอม หรือเฟกนิวส์ โดยเฉพาะในข้อความลักษณะที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทำให้สังคมเกิดความสับสน มีการดำเนินคดีไปแล้วหลายราย โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ คมชัดลึก สยามรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ workpointnews เว็บกระปุก ศูนย์ข่าวแอฟริกา เว็บไซต์โพสทูเดย์ nationweekend เว็บไซต์ข่าวสด businesstoday</p> <p>-เกาหลีใต้ รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 516 คน ทำให้ยอดรวมขณะนี้อยู่ที่ 5,328 คน และมี ผู้เสียชีวิตแล้ว 32 คน นับเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่สุดนอกประเทศจีน</p> <p>-อิหร่าน ผู้เสียชีวิต มีจำนวนพุ่งขึ้นเป็น 92 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตสูงที่สุดนอกประเทศจีน ขณะที่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนพุ่งขึ้นสู่ระดับ 2,922 ราย ขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก</p> <p>-นายอิสฮัก จาฮานการี รองประธานาธิบดีคนที่ 1 ของอิหร่านติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ระหว่างการรักษาตัว รัฐบาลอิหร่านสั่งยกเลิกพิธีละหมาดทั่วประเทศ</p> <p>-ศาลอิหร่าน ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังมากกว่า 54,000 คน เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19</p> <p>-ญี่ปุ่น จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 1,000 คนแล้ว ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญโดมอนด์ ปรินเซส ถึง 706 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 12 ราย</p> <p>-มาเลเซีย เริ่มมีเคสที่เข้าชาย ชูเปอร์สเปรดเดอร์ โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียว 14 คน เกิดจาก ชายวัย 52 ปี คนหนึ่ง ซึ่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เดินทางไปประชุมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ช่วงกลางเดือนมกราคม และเริ่มมีไข้ รวมถึงมีอาการ “เจ็บคอ” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ หากชายคนดังกล่าวติดเชื้อจากเซี่ยงไฮ้จริง ก็หมายความว่าเชื้อฝังอยู่ในตัวเขานานกว่า 1 เดือนครึ่ง ก่อนจะแสดงอาการ และแพร่ต่อไปยังคนอื่นๆ รอบตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - อินเดีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย ในจำนวนนี้ 15 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวอิตาลี และออกมาตรการไม่อนุญาตให้ชาวอิตาลี สำหรับผู้ที่เดินทางจากอิตาลี อิหร่าน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น - ฝรั่งเศส ออกแถลงการณ์ จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 คน ผู้ป่วยสะสม 204 คน และรักษาหาย 12 คน ประกาศปิดโรงเรียนอย่างน้อย 120 แห่ง อย่างไม่มีการกำหนด - อเมริกา ซีตซี รายงานว่า ผู้ป่วยสะสมในประเทศ 122 คน และรักษาหาย 9 คน แต่เสียชีวิต 9 คน โดยผู้เสียชีวิตทุกคนอยู่ในรัฐออลิงตัน ซึ่งกำลังเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - อาร์เจนตินา โปแลนด์ เบลเยียม โมร็อกโก แอนดอร์รา อาร์เมเนีย สาธารณรัฐเช็ก ไชล์แลนด์ ยูเครน พบผู้ติดเชื้อรายแรก - อินโดนีเซีย เอาอย่างจีน ปิดเกาะร้างสร้างโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะ แม้เพิ่งพบผู้ป่วยโควิดสองรายแรก - จีน อุ้ยอัน"ทยอยปิดรพ.ชั่วคราว หลังจากหลายเมืองในมณฑลไม่มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ - ฮ่องกง ยืนยันว่าสุนัขปอมเมอเรเนียน ติดเชื้อโควิด-19 จริง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสจากมนุษย์ไปสู่สัตว์ อย่างไรก็ตาม สุนัขยังคงไม่แสดงอาการป่วย และเป็นการติดเชื้อในระดับต่ำ ทำให้ไม่น่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้ - คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน อนุญาตให้แพทย์จีนสั่งจ่ายยาแอกเทมรา หรือโทซิลิซูแมบ ซึ่งเป็นยารักษาโรคข้ออักเสบ เพื่อใช้รักษาคนไข้โควิด-19 บางคนที่มีอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ หรือเป็นโรกระบบภูมิคุ้มกัน แม้จะยังไม่มีความชัดเจนทางคลินิกว่ายานี้สามารถจะใช้รักษาคนไข้โควิด-19 ให้หายป่วยได้ - นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน ค้นพบข้อมูลล่าสุดว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจมี 2 สายพันธุ์ ซึ่งเกิดจากการ “กลายพันธุ์” และพัฒนาตัวเองของเชื้อไวรัส โดยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส 103 ตัวอย่าง และพบการกลายพันธุ์มากกว่า 149 จุด - นักวิจัยจีน ค้นพบว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจไม่มีอาการไข้หรือผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ผิดปกติ จึงอาจทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีไข้ หลุดรอดการเฝ้าระวังที่เน้นการตรวจวัดไข้เป็นหลัก - ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ประกาศปรับตัวเลข “อัตราการตาย” ของผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็น 3.4% WHO ยังคงชี้ชัดว่า ผู้ที่ไม่มีอาการป่วย จะไม่สามารถ “แพร่เชื้อ” ต่อได้ แม้กับรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า มีการแพร่เชื้อต่อในผู้ที่มีเชื้อในร่างกาย แต่ไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตาม โควิด-19 นั้นส่งผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าอาการป่วยหนักกว่าหวิดทำไปมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว และไม่มีภูมิคุ้มกัน ขณะเดียวกัน ก็ยังไม่มีวัคซีน หรือวิธีการรักษาโดยตรง มีเพียงแต่การรักษาตามอาการ แต่จะสามารถ “ควบคุม” ได้ เพียงแต่ต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และชุดป้องกัน ทั้งหน้ากากอนามัย ถุงมือ ทั่วโลกต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นราว 40% จึงจะ “เอาอยู่” - แถลงการณ์องค์การอนามัยโลกเตือนว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะติดอยู่บนหน้าธนบัตรหลายวัน ดังนั้น เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด จึงแนะนำให้ประชาชนใช้ระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และล้างมือให้บ่อยในทุกครั้งที่สัมผัสกับธนบัตร - บริษัทยาแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น กำลังพัฒนาวิธีการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากพลาสมาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ กำลังเจรจากับหน่วยงานสาธารณสุขในสหรัฐฯ เอเชีย และยุโรป เพื่อเดินทางงานวิจัยให้กลายเป็นยาสำหรับการรักษาต่อไป - ธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์ ได้ตั้งกองทุนฉุกเฉินจำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือบรรดาประเทศต่างๆ ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกองทุนดังกล่าว จะมุ่งให้ความช่วยเหลือประเทศยากจน และประเทศที่เชื้อไวรัสกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักก่อน - สรุปยอดผู้ป่วยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 81 ประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อรวม 93,526 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 3,204 ราย รักษาหายรวม 51,031 ราย 	
<p>บทความ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>- เสนอบทความเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการและการกระจายหน้ากากอนามัย ด้านกรมการค้าภายในได้จัดระเบียบให้โรงงานผลิตกระจายสินค้า เป็น 2 ส่วนคือ จัดสรรให้ก.พาณิชย์ และ ก.สาธารณสุข รวมวันละ 600,000 ชิ้น โดยส่งมาที่กรมการค้าภายใน 250,000 ชิ้น เพื่อกระจายไปยังสมาคมร้านขายยา การบินไทย ร้านธงฟ้า เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ชายชิ้นละไม่เกิน 1 แพค แพคละ 4 ชิ้น ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นจำนวนที่น้อยมากหากเฉลี่ยแล้วก็ขายร้านละไม่กี่ชิ้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>เสนอบทความว่า สถานการณ์ของประเทศในการบริหารจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีแผนรับมืออย่างเป็นระบบก็จริง แต่การปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่า จะให้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคงเป็นไปได้ ส่วนสำคัญที่สุดน่าจะเป็นคนในสังคมที่ต้องร่วมมือกัน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเสียสละ แบ่งปันกัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอบทความ ปัญหาการจัดสรรหน้ากากอนามัย ทำให้กรมการค้าภายในออกมาบริหารจัดการโดยโรงงานผลิต 1,350,000 ชิ้นต่อวัน ต้องกระจายเป็น 2 ส่วน คือให้ก.พาณิชย์ และ สธ. วันละ 600,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 2 บาท ส่วนที่เหลือ 750,000 ชิ้นต่อวัน โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการบริหารจัดการตามการค้าปกติ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า สมาคมร้านขายยาที่มีสมาชิกร้านขายยากว่า 3 พันราย และได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายในว่า ไม่เคยได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยเลย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คอลัมน์เปลวสีเงิน</p> <p>-เสนอบทความ การขาดแคลนหน้ากากอนามัยกลายเป็นปัญหาระดับชาติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ จนท.กลุ่มบริการ ที่ต้องสัมผัสผู้คนจำนวนมาก ข้อมูลของสธ. ที่ส่งจาก 12 เขตสุขภาพ สํารวจพบว่า เขตที่มีหน้ากากอนามัยน้อยสุด 1.7แสนชิ้น/เขต ที่มากที่สุด 1.5 ล้านชิ้น/เขต รวมทั้งประเทศมีใช้ 8 ล้านชิ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล ขณะเดียวกันกลับพบว่า ในออนไลน์มีการขายหน้ากากอนามัยเป็นแสนกล่อง แสดงว่าไม่ได้ขาดแคลนแต่มีการกักตุน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก,กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ ข้อปฏิบัติคนไทยในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมเข้าสู่ระยะ 3 โดยนพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผดุง.รายวัน</p> <p>-เสนอว่า ปัญหาการตื่นตระหนก กรณีกลุ่มผีน้อย กลับจากเกาหลีใต้ โดยเฉพาะพื้นที่กักตัว ล่าสุด นายกรัฐมนตรี รวมทั้งรมว.สธ. ได้ออกมาเผยถึงมาตรการการดำเนินการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ สก๊อปพิเศษ</p> <p>-เสนอบทความ ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ในมาตรการเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 2 ส่วนหลัก มาตรการระยะเร่งด่วนด้านการป้องกันโรค/สุขภาพและมาตรการด้านการบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องในส่วนของมาตรการด้านการป้องกันโรค สุขภาพ มี 14 ข้อ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ ผู้เชี่ยวชาญในองค์การอนามัยโลก ยกย่องสิงคโปร์ เป็นประเทศที่รับมือ โรคติดเชื้อโควิด-2019 แพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลกและ ล่าสุดสิงคโปร์ได้ออกประกาศห้ามต่างชาติจากเกาหลีใต้-อิตาลี-อิหร่าน เข้าประเทศ โดยผู้ที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ ทางตอนเหนือ อิตาลีและอิหร่านใน 14 วันจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าหรือผ่านสิงคโปร์ พร้อมออกมาตรการป้องกันไว้ก่อน ตรวจเช็คนักเดินทาง มีอาการทุกราย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า 4</p> <p>-กล่าวถึง สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระดับโลกและในไทย จำนวนผู้ติดเชื้อสูงและมีแนวโน้มว่าจะทะลุหลักแสนในช่วงปลายสัปดาห์ โดยเฉพาะอิตาลี ตัวเลขก้าวกระโดดทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ส่วนไทยเป็นประเด็นเรื่องแรงงานไทยจากเกาหลี มาตรการคือไม่บอกชื่อจุดหรือสถานที่กักกันตามแบบเดิมของราชการ ทั้งที่เป็นเรื่องที่ควรประกาศให้ชัดเจน ประชาชนจะได้ไม่กังวล ส่วนกรณีหน้ากากอนามัยขาดแคลน ขายเป็นหน้ากากอนามัยมือสอง รวมทั้งขายราคาแพง พณ.ควรควบคุมราคาหน้ากาก และดูแลอุปกรณ์ประกอบหน้ากากด้วย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า การประเมินสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้สดลงอย่างมาก รวมถึงภัยแล้ง สร้างความเดือดร้อนให้ชาวสวนชาวไร่</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า การห้ามชาวต่างชาติเข้าไปแสวงบุญในประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมถึงนครเมกกะและเมืองเมดินา ส่งผลกระทบต่อบริษัทให้บริการด้านการท่องเที่ยวและสายการบินของอินโดนีเซียเพราะต้องระงับเที่ยวบินส่งผู้แสวงบุญจำนวนมากไปซาอุฯ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ กล้าได้ กล้าเสีย</p> <p>-กล่าวว่า ประเทศไทยผ่านการคัดกรองอย่างดี รวมถึงวิธีรักษาเบื้องต้น การแพร่ระบาดจึงอยู่ในวงจำกัด แต่อีกด้านหนึ่ง คือตัวแปรต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นมา กรณีแรงงานไทยจากเกาหลี แสดงความจำนงขอกลับไทย 14,000 คน เพราะกลัวการแพร่ระบาดในเกาหลีใต้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดกันล่วงหน้าว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ส่อง...สำรวจ</p> <p>-กล่าวถึง กรณีมีผู้นำหน้ากากมาซัก และ รีดแล้ว นำมาขาย ต้องดำเนินคดีถึงที่สุด เป็นสิ่งไม่ควรกระทำ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่ามีความมาตรการรับมือคัดกรอง ควบคุม รักษาผู้ป่วยจนหายขาดได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่งของโลก ต้องชื่นชมแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข แม้จะยังไม่ยกระดับการระบาดเป็นขั้นที่ 3 แต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคจึงมีความสำคัญ ที่น่าเป็นอย่างมากรณีฝืนน้อยจะเดินทางกลับประเทศ กระบวนการกักกันโรค คัดกรอง กักตัวไว้สังเกตอาการตามวงรอบการระบาดของเชื้อ จึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ</p>	
<p>ปลดล็อกพืชกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม แถลงว่า ได้ดำเนินการ 3 แนวทางเพื่อให้สามารถปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ครอบครองและผู้ใช้กระท่อมไม่มีความผิดตามกฎหมาย ช่องทางแรก คือแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้ส่งร่างกฎหมายให้กกก.กฤษฎีกาตรวจและขอให้เร่งรัด เพื่อจะส่งร่างเข้าที่ประชุม ครม.เดือน พ.ค. ช่องทางที่ 2 เสนอร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดทั้งฉบับ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ครม.แล้ว อยู่ในขั้นตอนของสภา ช่องทางที่ 3 ใช้อำนาจ รว.ยุติธรรม ร่วมกับ อย. ประกาศให้การมีหรือครอบครองและใช้พืชกระท่อมไม่มีความผิด เปิดรับฟังความคิดเห็น 5-6 มี.ค. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วจะสามารถนำเข้าครม.ให้ประกาศใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภา</p>	
<p>ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำดื่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่ผู้บริโภครายหนึ่งใน จ.ขอนแก่น สั่งน้ำดื่มชนิดถังขนาด 18.9 ลิตร พบจิ้งจกยาวประมาณ 10 ซม. ลอยตายในน้ำ จึงร้องเรียนสื่อมวลชนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ ล่าสุดนายอำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูเวียง เดินทางเข้าตรวจสอบ โรงงานผลิตน้ำดื่มยี่ห้ออันดาโอทู จากการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบรับรองคุณภาพจากอย.</p> <p>-ด้านเจ้าของโรงงาน กล่าวว่า เปิดโรงงานกว่า 5 ปี ไม่เคยมีปัญหา เชื่อว่าเป็นการถูกกลั่นแกล้ง พร้อมกับถูกเรียกเงิน 50,000 บาท</p>	
<p>โครงการราชทัณฑ์ปันสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่เรือนจำกลางคลองไผ่ เรือนจำกลางนครราชสีมา เรือนจำกลางนครพนม และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และทรงเปิดโซนดูแลผู้ต้องขังในโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา</p>	
<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ bluchipthai, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ mcoot</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้สูงใหญ่ ป้ายโฆษณา อาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิต และไม่ควรรอบนอกจากบ้านขณะฝนตกฟ้าคะนอง อาจเสี่ยงโดนฟ้าผ่าได้ หากผู้ถูกฟ้าผ่าและผู้ประสบอุบัติเหตุ ต้องให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ และโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669</p>	
<p>นโยบาย “หวานน้อย..สั่งได้”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า สธ. โดยกรมอนามัย ร่วมกับ ปตท. และ สสส. เพิ่มทางเลือก “หวานน้อยสั่งได้” ช่วยคนไทยลดติดหวาน ป้องกันโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน หัวใจ พร้อมหนุนสร้างโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมให้วัยทำงานมีสุขภาพดี นำร่องด้วยการใช้ “Sweetness Scale” โดยเริ่มที่ร้าน Café Amazon สาขากรมอนามัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นที่แรก และจะเริ่มใช้ในร้าน Café Amazon ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป</p>	
<p>ลักลอบขายยาแผนปัจจุบัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. พร้อมชุดสืบสวนภาค 5 จับกุมเครือข่ายผู้ลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน จับกุมผู้ต้องหา คือ นายชัยณัฐวิคุณ ทวีเรืองวงศ์ อายุ 31 ปี นายปิยะกุล เหมขุนทด อายุ 26 ปี และนายอติมาตร (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี พบของกลาง ยา ترامาดอล 6,326,750 เม็ด ยาชนิดอื่น ๆ อีก 11,672 ขวด นำตัวมาดำเนินคดีข้อหาร่วมกันขายยาแผน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดและประสาท ประเภท 4 โคลนาซีแพม ไว้ในครอบครองเพื่อขาย โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ร่วมกันขายยาปลอม ร่วมกันจำหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ร่วมกันมีหรือติดฉลากผลิตภัณฑ์แสดง เลขสารบบอาหารปลอม เพื่อลวงหรือพยายามลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตสารบบอาหารแล้ว จากการสอบสวนทราบว่า มีนายทุนอีก 1 คน หลบหนีไปก่อน เป็นคนทำโปรโมชั่นการขาย และรับยาเหล่านี้มาจากแหล่งผลิตก่อนกระจายขายไปทั่วประเทศ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะขยายผลจับกุมนายทุนและแหล่งผลิตยาต้องห้ามดังกล่าวต่อไป</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

